

## **KINH TẾ VIỆT NAM SẼ GIỮ MỨC LẠM PHÁT DƯỚI 4%**

Bất chấp những biến động bất lợi của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam có thể đạt được mục tiêu giữ lạm phát dưới 4% trong năm nay, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, trích dẫn các chuyên gia kinh tế tại một hội thảo, có tựa đề Phát triển thị trường, giá cả tại Việt Nam năm 2018 và triển vọng cho Năm 2019, tổ chức tại Hà Nội ngày 3 tháng 1.

Nguyễn Bá Minh, Hiệu trưởng Học viện Kinh tế và Tài chính Học viện Tài chính, tuyên bố rằng tăng trưởng kinh tế thế giới năm ngoái chậm hơn so với năm trước. Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như Hoa Kỳ thuế nhập khẩu cao hơn đối với một số sản phẩm của Việt Nam và giải ngân vốn chậm của các dự án đầu tư công.

Tuy nhiên, giá dầu thế giới đã giảm từ 70 đô la Mỹ xuống 50 đô la Mỹ / thùng trong hai tháng qua, giúp giảm lạm phát của quốc gia vào tháng 12 xuống còn 2,98% trong năm, ông Nguyễn Đức Đỗ, phó viện trưởng Viện Kinh tế và Tài chính cho biết.

Lạm phát trong tháng này có thể sẽ ở mức dưới 3% trong năm do Bộ Công Thương và Tài chính đã điều chỉnh giảm giá nhiên liệu xuống 500 đồng / lít. Tỷ lệ lạm phát thấp trong tháng đầu tiên của năm sẽ ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ trung bình cho cả năm.

Ngoài ra, giá thịt lợn có thể không tăng trong năm nay, trong khi áp lực lên tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam được dự báo sẽ thấp vì tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ được dự báo sẽ chậm lại và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed ) đã bước vào giai đoạn cuối cùng của lộ trình để tăng lãi suất. Do đó, nhu cầu về đô la Mỹ sẽ thấp.

Hơn nữa, căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ sớm giảm bớt, nhận xét của ông Nguyễn Đức Đỗ.

Trong khi đó, Lê Quốc Phương từ Trung tâm Thông tin Công thương, thuộc Bộ Công Thương, tuyên bố rằng giá sản phẩm trên thị trường toàn cầu có thể tăng, trong khi Fed có kế hoạch tăng lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, Điều này sẽ làm tăng giá trị của đồng đô la Mỹ, gây áp lực lên lạm phát ở Việt Nam.

Ngoài ra, mục tiêu tăng trưởng GDP cao và các địa phương Lộ trình điều chỉnh tăng giá giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe là những yếu tố có thể thúc đẩy lạm phát, Phương nhận xét.

Tuy nhiên, Phương vẫn tự tin đạt được mục tiêu giữ lạm phát dưới 4% trong năm nay vì nước này liên tục báo cáo chỉ số giá tiêu dùng dưới 4% và lạm phát cơ bản dưới 2% trong những năm gần đây.